



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ฉบับที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒



เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการเป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้
พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ จำนวน ๔ คณะ ดังนี้



๑) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน ๒ ประเด็น ดังนี้ **ประเด็นแรก** การสานต่องานที่คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ชุดที่ผ่านมาได้ดำเนินการพิจารณาศึกษา เช่น เรื่อง สิทธิของคนไทย ตกสำรวจ เป็นต้น **ประเด็นที่สอง** การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่น การปฏิรูปและพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ ได้มีการเชิญผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองทุนยุติธรรม และสำนักงานกิจการยุติธรรม มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพในภาพรวม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการต่อไป



๒) คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานในเบื้องต้น ดังนี้ ๑. ประชาชนมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยความเข้าใจและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ๒. การสร้างองค์ความรู้และการรับรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถแยกแยะระหว่าง “สื่อแท้” และ “สื่อเทียม” ได้อย่างถูกต้อง ๓. สิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารบนพื้นฐานความรับผิดชอบของสื่อมวลชน ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาศึกษาในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไป



๓) คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ๒ ประเด็น ดังนี้ ๑. ปัญหาข้อจำกัดการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ ๒. การเยี่ยมเยียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๗ หน่วย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานดังกล่าว

๔) คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด

การปฏิรูปประเทศ และจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครอง ได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ โดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในประเด็น “การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้างสำนึก ทักษะและหน้าที่พลเมือง” โดยเน้นการเสริมสร้างหรือรณรงค์ให้พลเมืองไทยมีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อ ตลอดจนเสริมสร้างเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระดับต่าง ๆ ให้แก่ ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น

ในการนี้ คณะกรรมการได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง ๔ คณะ พร้อมทั้งได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะอนุกรรมการนำไปพิจารณาศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป

